



อย่าตีแต่ตีปีบ

เลอะรีวเกษตรวันนี้ มาติดตามดูมาตรการ การแก้ปัญหาภัยแล้ง ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ว่ากันว่า เตรียมพร้อมกันมานานหลาย เดือนล่วงหน้า และมีการวางมาตรการที่ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มประเมินสถานการณ์น้ำ ที่สรุปว่า น้ำไม่มีเพียงพอต่อการทำการ เกษตรโดยเฉพาะกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่เคย ทำนาปรังต้องขอร้องให้ หยุด..ทำนาปรัง โดยสิ้นเชิง เพราะ น้ำไม่มีจริงๆ จากนั้นก็ มีมาตรการออกมามากมายเยอะแยะ ทั้งปลูกพืช ใช้น้ำน้อย ไปจนถึงการเลี้ยงปลาใช้น้ำน้อย หาอาชีพทดแทน ให้เกษตรกร ได้มีกิจกรรม ได้ทำช่วงหน้าแล้งก่อนฤดูทำนาจริงจะมาถึงอีกหลายเดือนข้างหน้า

ถึงตอนนี้เอากันให้ชัดว่า มาตรการ ที่รัฐบาลอ้างหนักอ้างหนาว่าจะช่วยเหลือชาวบ้าน ที่รวมมือหยุดทำนา ที่ตีปีบมาหลาย เดือน ยังไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะการ ปลูกพืชหลังนา ชาวบ้านเขาทราบดีว่าหาก ไม่เร่งปลูกตอนนี้ ความชื้นในดินที่โลกกลม รอมเมิลต์พันธุ์เอาไว้หากเข้าไปกว่านี้ การ ปลูกของเมล็ดพันธุ์จะน้อยลงไป นั้นไม่รวม ถึงระยะเวลา ที่เจริญเติบโตอย่างน้อยต้อง

ใช้เวลา ถ้าปลูกช้าสุด เอาว่า 15 มกราคม 2559 นับไปอีก 2 เดือน เท่ากับว่าเข้าเดือน มีนาคม เป็นเดือนแล้งสุดๆ แล้ว คิดกันเอง ว่าเกษตรกร ที่ได้เมล็ดพันธุ์ เขาจะปลูกไป เพื่อ... เพราะยังทำไปก็เจ๊ง สุดท้ายก็คง เอาเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปเร่ขายหรือไม่ก็คัมกิน กันแหละครับ อ้าวจะช่วยเหลืออะไรก็ให้ไวๆกัน หน่อยนะขอรับ

มาอีกเรื่องทีตีปีบกันมานาน คือเรื่อง การช่วยเหลือชาวสวนยาง สุดท้ายก็ออกมา ด้วยการ ที่ ครม. มีมติ ให้ช่วยเหลือชาวสวนยางรายละ 1,500 บาท ต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ โดยจ่ายให้กับเจ้าของสวน 900 บาท และ อีก 600 บาท ให้คนกรีดยางในส่วนนั้นเอง จากนั้นไปต้องเป็นขั้นตอนการดำเนินการของ การยางแห่งประเทศไทย ต้องไปดำเนินการของ ซึ่งก็คงอีกนาน เพราะระเบียบอะไรยังไม่ จบสิ้น และยังมีการตรวจสอบ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และคนกรีดยาง กันอีก เพราะว่ากันว่า เกษตรกรตัวจริงที่ไป ขึ้นทะเบียน มันซ้ซากจริงๆ แต่ขณะที่ไอ้ พวกที่อ้างตัวว่าเป็นเกษตรกรบางคนก็เดิน ตามดูผู้ใหญ่ในกระทรวงบางคนไม่เคยมี สวนยางเป็นของตนเองมันกับขึ้นทะเบียน เป็นเกษตรกรชาวสวนยางง่ายจริงๆ ยังไง ช่วยตรวจสอบก็ดีนะครับ เดี่ยวจะเป็นการ ปลอมให้คนชั่วลอยนวล ไหนๆ รัฐมนตรีก็มี นโยบายปราบคอร์รัปชั่น เอาเรื่องใกล้ตัวกันก่อน นะขอรับ งานนี้ต้องบอกว่าคงจะอีกยาวไกล ยังไงขอเอาใจช่วยชาวสวนยางกันนะครับ

มาอีกเรื่อง คือเรื่องการเซ็นสัญญา ขายยางกับจีนล่าสุด โดยการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ที่บอกว่าดีนัก ดีหนาอีกแหละครับ มีคนงกกันเยอะ ว่าทำไม ไม่ขายยางในสต็อกของรัฐบาลที่ นำในกันอยู่หลายแสนตัน แต่กับไประบุ ว่าให้เอายางกับเอกชนไทย กลุ่มเจ้าพ่อยาง นั้นแหละครับ งงว่าทำไม ทำไมขึ้นจะบอก ว่า จีนเอายางใหม่ ไม่เอายางในสต็อก ก็ เท่ากับว่ายางในสต็อกเอกชนไทยทั้งหมด ก็ขายไม่ได้เช่นกัน และเอกชนไทยที่ระบุ ในสัญญาต้องซื้อยางจากเกษตรกรจริงใหม่ ครับ หากจะอ้างว่าต้องการให้เอกชนซื้อ ยางจากเกษตรกร เพื่อดึงราคาขายให้สูงขึ้น คำถามต่อไปคือ ทำไม กยท. ไม่ทำหน้าที่ ซื้อยางจากเกษตรกรส่งเงินเอง เพราะ กระทรวงเกษตรฯ มีทั้งสหกรณ์ และเครือข่าย กันเยอะแยะ หรือ กยท. ไม่มีศักยภาพ พอ ที่สำคัญ และวันนี้ กยท. ไปตรวจสอบสต็อกเอกชนไทยหรือยัง ว่ามีเท่าไร ไม่ใช่แอบเอายางในสต็อกไปส่งกันอีกมันจะ ช้าเดิมเกษตรกรนะครับ เพราะราคาลดลง มากกว่าขยับขึ้นสุดท้ายต้องบอกว่า ละอากับการทำงาน ของกระทรวงเกษตรฯแทน เกษตรกรจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องยาง เพราะ ทั้งคนที่รัฐมนตรีไว้ใจให้แก้ยางเรื่องยาง ก็ไม่เคยรู้เรื่องยาง แล้วจะหวังได้อย่างไร ใหม ...

ปลาไหลกับใบช้อย



18 ธันวาคม 2558 หน้า 21 (1)



สภาไตรภาคฯ 3 ประเทศ

จำกัดปริมาณการส่งออกยางพารา



การผลิตยางแคบ



การผลิตยางแผ่น



พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพาราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันที่ความร่วมมือในการกำหนดราคายางธรรมชาติ โดย ITRC จะศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการจำกัดการส่งออก เพื่อรักษา

เสถียรภาพราคายางธรรมชาติ ในปี 2559

โดยกำหนดให้ศึกษาให้เสร็จภายใน 1 เดือน หรือภายในเดือน ม.ค. 2559 ซึ่งประเทศสมาชิกทั้งสามประเทศจะต้องจำกัดปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติ ตามห่วงระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบ และเห็นชอบการก่อตั้งตลาดกลางยางธรรมชาติระดับภูมิภาคขึ้น เพื่อทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงด้านราคา และสะท้อนราคาที่เป็นธรรมและสร้างผลกำไรให้ผู้ผลิตยางทั้งสามประเทศ

ซึ่งทั้งสามประเทศเห็นว่า จะตั้งให้เสร็จภายใน 3 เดือน ทั้งยังเรียกร้องให้ภาค _____



ยางกันก๊วยภาคอีสานนิยมผลิต

18 ธันวาคม 2558 หน้า 21 (2)

เอกชนในประเทศ
สมาชิก ITRC
รักษาระดับราคา
ยางธรรมชาติให้
เป็นธรรม และมี
ผลกำไร ซึ่งจะ
ประโยชน์กับผู้ปลูก
ยางธรรมชาติราย
เล็ก

ขณะเดียวกัน ประเทศเวียดนามได้แสดง
เจตนารมณ์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก ITRC ซึ่งจะ
ทำให้เป็น 4 ประเทศ ที่มีผลผลิตยางธรรมชาติ
รวมกันเป็นร้อยละ 74.3 ของยางธรรมชาติทั่ว
โลก ซึ่งจะส่งเสริมประสานงานในการแก้ปัญหา
ราคายางธรรมชาติต่อไป

สำหรับด้านความร่วมมือในการส่งเสริม

การใช้ยางธรรมชาติ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่
จะใช้ยางธรรมชาติ จำนวน 300,000 ตัน
สำหรับการสร้างถนน ไม้ท่อนรถไฟ ยางกัน
กระแทกเรือ และการก่อสร้างโครงสร้างขั้นพื้น
ฐาน ในปี 2559 และเห็นชอบจะแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีตลอดถึงความรู้ในการใช้ยางธรรมชาติ
สำหรับปรับผิวถนน และเสนอแนะแนวทางสร้าง
แรงจูงใจกับสาธารณชนด้วยการจัดการแข่งขัน
การประกวดการประดิษฐ์สินค้าที่ใช้นวัตกรรมจาก

ยางธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์
ยางธรรมชาติ โดยราคายางธรรมชาติจะต่ำกว่า
ราคาต้นทุนการผลิต ถึงแม้สต็อกยางธรรมชาติ
และผลผลิตยางธรรมชาติจะลดลง ซึ่งในเดือน
ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา มีสต็อกยางธรรมชาติทั่ว
โลก 2.8 ล้านตัน เทียบกับ 3.2 ล้านตัน ในปี
2557 ขณะที่ผลผลิตยางธรรมชาติจากประเทศ
สมาชิกสมาคมผู้ผลิตรายยางธรรมชาติ รวม 11

ประเทศ ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
จีน อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ และ ปาปัวนิวกินี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92
ของการผลิตรายางธรรมชาติทั่วโลก

และในปีนี้มีปริมาณผลผลิตยางพารา
ปรับลดลงเล็กน้อยจาก 10.95 ล้านตันในปี
2557 ที่ผ่านมาเป็น 10.94 ล้านตันในปี 2558
เนื่องจากราคาลดลง และ ผู้ผลิตรายางธรรมชาติ
ได้หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ แทน.

17 ธันวาคม 2558 หน้า 1, 4 (1)

ไฟโกล์แตก ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง

โกล์สิ้นปีอากาศยังไม่หนาว สภาพบ้านเมืองชบเซาเฉียบเฉียบ ไม่มีบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย มองข้ามไปยังปีหน้า 2559 ยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เศรษฐกิจจะแย่ลงจากปัญหาราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน ที่จะตกต่ำกว่าปีนี้ ส่งออกอาหารทะเลจะมีปัญหาเพราะฤดูการผลิตต่อต้านอันเนื่องมาจากปัญหาใช้

แรงงานทาส ตลาดหุ้นซีมยาว เมื่อนักลงทุนต่างชาติแห่เทขาย เครื่องยนต์เศรษฐกิจดับหมดทุกตัว เหลือแต่การลงทุนภาครัฐที่อาจเข้ามาแบกรับไม่ไหว ขณะที่การเมืองมองไม่เห็นข่าวดีของการสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง หลังเห็นร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น ขึ้นปีใหม่ 2559 ได้เวลาเผาจริง

โลกวันนี้มีประเด็น ▶ 4



17 ธันวาคม 2558 หน้า 1, 4 (2)

โลกวันนี้มีประเด็น <

เหมือนจะเป็นภาพที่นายแด-เนี่ยล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิก เดินทางมาเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

ในทางเปิดเผยระบุว่าเป็น การหารือความร่วมมือด้านต่างๆ ที่สำคัญระหว่าง 2 ประเทศหลาย ประเด็น รวมทั้งได้หารือถึงความ คืบหน้าการดำเนินการของไทย เพื่อกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ที่ทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ซึ่งสามารถ แสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์

เป็นการตอกย้ำท่าทีและ จุดยืนที่มีต่อสถานการณ์ในไทย ในขณะที่รัฐบาลไทยก็เข้าใจดี ว่าเป็นการแสดงไปตามบทบาท ที่เป็นผู้นำประชาธิปไตยโลก ภาพเบื้องหน้าจึงไม่มีอะไร แต่ปีหน้าไทยอาจมีปัญหาการส่งออกอาหารทะเลเข้าไปขายในสหรัฐ

สำนักข่าวเอพีรายงานจาก กรุงวอชิงตันระบุว่า เจ้าหน้าที่ทางการและกลุ่มเคลื่อนไหวด้าน สิทธิมนุษยชนในสหรัฐอเมริกา ประสานเสียงเรียกร้องต่อประ-ชาชนชาวอเมริกันให้เลิกซื้อปลา และกุ้งที่จัดส่งโดยเครือข่ายธุรกิจอาหารทะเลในประเทศไทย หลัง พบว่ามีการบังคับใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

นายคริส สมิต ส.ส.รัฐนิว-เจอร์ซีย์ สังกัดพรรครีพับลิกัน คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ เป็นผู้ออกมารณรงค์ให้ คนอเมริกันใช้สิทธิลงคะแนนตัว ตัดสินคว่ำบาตรอาหารทะเลไทย

หากคนอเมริกันเอาตัวจะ สร้างปัญหาต่อไทยมาก เพราะ อาหารทะเลที่ส่งไปจากไทยเข้าสู่ ห่วงโซ่อาหารของห้างค้าปลีก

พีไอแอลแตก ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง

เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดับหมด ทั้งการส่งออก การลงทุน ขณะที่การท่องเที่ยวต้องใช้เครื่องช่วย

และบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ของ สหรัฐ เช่น วอลมาร์ท โคโรเนอริ ดอลลาร์ เยนเนอร์ และเพทโก รวมทั้งเครือข่ายร้านอาหาร เช่น โอลิฟ การ์เด้น นอกจากนี้ยัง เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลและอาหารสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐ รวมถึงซีค-เกนออฟเดอะซี และแฟนซีเฟสต์ หันมามองในประเทศ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกษตรกรทำใจไว้ล่วงหน้าว่าปี หน้าราคาสินค้าเกษตรหลายตัว จะตกต่ำกว่าปีนี้ โดยเฉพาะยาง พารา ปาล์ม น้ำมัน แต่ยังมีราคา ข้าวอาจดีขึ้น เนื่องจากผลผลิต ของโลกลดลงจากปัญหาภัยแล้ง

คุกคามพื้นที่ผลิตข้าวของโลก “ปีหน้าต้องทำใจ ทั้งยาง พาราและปาล์มราคาจะตกต่ำ” ด้านตลาดทุนใหญ่อย่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ไม่มีข่าวดี สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ออกรายงานตอกย้ำว่าตลาดหุ้น ไทยอยู่ในภาวะขาลง นักลงทุน ต่างชาติเทขายอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความกังวลต่อสถานะของ เศรษฐกิจไทย

จากข้อมูลพบว่า นักลงทุน ต่างชาติเทขายหุ้นแล้ว 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ หลังจากขายสุทธิรวมกันกว่า 7,300 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ทำให้ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาด หุ้นที่มีแรงขายจากนักลงทุนต่าง

ชาติมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แม้แต่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ของไทย เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ก็หันไปเพิ่มสัดส่วน การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าตลาด หุ้นไทย

สรุปในปีหน้ามองไม่เห็น โอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นไปกว่าปีนี้ และยังมีที่ทว่า จะแย่ลงกว่าเดิม

ขณะนี้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยได้ดับหมดแล้วทุกตัว ทั้งการส่งออก การลงทุน ที่พอจะช่วยให้บ้างอย่างการท่องเที่ยวก็อยู่ในภาวะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

เครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาได้เหลืออยู่ตัวเดียว คือการลงทุนภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะทำในส่วนนี้เองเต็มที่ด้วยการเร่งโครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาาระบบคมนาคมขนส่ง แต่ไม่รู้ว่าจะมาทันเวลาหรือไม่

ผนวกกับการเมืองจะแรงขึ้นตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นไป เพราะร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะมีแรงต่อต้านออกมาค่อนข้างมากหากการยก ร่างยังเป็นไปตามแนวทางที่ทว่าอยู่

เรียกว่ายังมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะทำให้เกิด ความสงบ ความสามัคคีปรองดอง ปีหน้าถึงเวลาเผด็จการทั้ง เศรษฐกิจและการเมือง



นิคิว TFEX

บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ยางพาราล่วงหน้า (RSS3 Futures)

นโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการซื้อขายสินค้าเกษตรในประเทศไทย และจะอาศัยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นหนึ่งในช่องทางการพัฒนาการซื้อขาย จึงได้ดำเนินการให้มีการรวมศูนย์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทมาอยู่ภายใต้ TFEX เพียงแห่งเดียว ซึ่ง TFEX จะจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 หรือ RSS3 Futures เป็นสินค้าแรก ในคราวก่อนได้มีโอกาสเสิร์ฟผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับยางแผ่นรมควันที่เป็นสินค้าอ้างอิงไปแล้ว ในครั้งนี้จะขอพูดคุยถึง RSS3 Futures ต่อเนื่องไป โดยจะถือโอกาสอธิบายรายละเอียดในด้านการซื้อขาย RSS3 Futures ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ ใน TFEX อย่างไรบ้าง

RSS3 Futures สินค้าชิ้นใหม่ ซื้อขายเหมือนเดิม

แม้ว่า RSS3 Futures จะเป็นสินค้าเกษตรประเภทแรกของ TFEX แต่ในมุมมองของผู้ลงทุนแล้ว อาจเห็นได้ว่า การซื้อขาย RSS3 Futures นั้น แทบจะไม่แตกต่างจากสินค้าอื่นใน TFEX เลย โดยเมื่อ TFEX เริ่มเปิดให้มีการซื้อขาย ผู้ลงทุนจะสามารถเห็นข้อมูลราคาของ RSS3 Futures เป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งเพิ่มขึ้น และสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เหมือนสินค้าประเภทอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่เพิ่มเติม โดยสัญลักษณ์การซื้อขายก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกับสินค้าประเภทอื่นของ TFEX เช่น RSS3N16 ก็จะมีหมายถึงสัญญา RSS3 Futures ที่ครบกำหนดอายุเดือน ก.ค. 2015 ทั้งนี้ TFEX จะจัดให้มีการซื้อขาย RSS3 Futures ที่มีเดือนที่หมดอายุ 7 เดือนติดต่อกัน (7 Consecutive Months)



สำหรับการเสนอราคาซื้อขายจะอยู่ในหน่วยบาทต่อกิโลกรัม และมีขนาดสัญญาที่ 5,000 กิโลกรัม/สัญญา ตัวอย่างเช่น หากราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ประมาณ 45-50 บาท/กิโลกรัม ก็หมายความว่ามูลค่าของ RSS3 Futures 1 สัญญา จะอยู่ที่ประมาณ 225,000-250,000 บาท เป็นต้น ในขณะที่ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ (Minimum Tick Size) ถูกกำหนดอยู่ที่ 0.05 บาท/กิโลกรัม ซึ่งก็จะหมายความว่า การเคลื่อนไหวของราคา 1 ช่องจะทำให้มูลค่าสัญญาเปลี่ยนแปลงไป 250 บาท นั่นเอง

ความแตกต่างของ RSS3 Futures

แม้ว่าการซื้อขาย RSS3 Futures ส่วนใหญ่จะยังคงคล้ายคลึงกับการซื้อขายสินค้าอื่น แต่ก็มีความแตกต่างไป ในบางประเด็น เช่น เวลาซื้อขายของ RSS3 Futures ที่จะเปิดให้ซื้อขายต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่ช่วง Pre Open ในระหว่าง 09.15-09.45 น. จากนั้นจะเป็นช่วง Open Session ที่เปิดให้ซื้อขายตั้งแต่ 09.45 น. จนปิดตลาดที่ 16.55 น. โดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน ทั้งนี้การเปิดให้มีการซื้อขายต่อเนื่องนั้น จะทำให้เวลาซื้อขายของ RSS3 Futures ในประเทศไทย สอดคล้องกับการซื้อขาย RSS3 Futures ในตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ตลาดอนุพันธ์เซี่ยงไฮ้ในจีน (SHFE : Shanghai Futures Exchange) ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โตเกียวในญี่ปุ่น (TOCOM : Tokyo Commodity Exchange) และตลาดสิงคโปร์ (SGX : Singapore Exchange) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศสามารถซื้อขายระหว่างตลาดและปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง

ในด้านการกำหนด Position Limit ของ RSS3 Futures ก็จะมีแตกต่างจากสินค้าอื่นเช่นกัน โดยนอกจากจะมีการกำหนดปริมาณถือครองสุทธิของผู้ลงทุนแต่ละรายไว้ไม่เกิน 10,000 สัญญา ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับสินค้าอื่นๆ แล้ว ยังจะมีการกำหนด Position Limit เพิ่มเติม โดยระบุให้ปริมาณถือครองสุทธิในเดือนที่สัญญาจะสิ้นสุดอายุ หรือ 1st contract month ของผู้ลงทุนแต่ละรายต้องไม่เกิน 1,000 สัญญาอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยให้กลไกการชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ของ RSS3 Futures สามารถดำเนินการด้วยความราบรื่น

นอกจากความแตกต่างที่ได้ระบุมามาก่อนแล้ว เนื่องจาก RSS3 Futures เป็นสัญญาที่ชำระราคาแบบ Physical Delivery ซึ่งจะมีความแตกต่างกับสินค้าอื่นของ TFEX ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคา เช่น การวางเงินหลักประกันที่มีข้อกำหนดมากขึ้น การยื่นความจำนงในการรับสินค้า เป็นต้น โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาของ RSS3 Futures จะขอยกยอไปพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ ปัจจุบัน TFEX ได้เริ่มเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ RSS3 Futures ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ www.tfex.co.th สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการ

18 ธันวาคม 2558 หน้า 7

พืชศก.โลก-จีนชะลอหนัก จุดส่งออกเกษตรปีนี้'วูบ'

ตามไปด้วย ส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าและราคาสินค้าของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิต ซึ่งต้องช่วยเกษตรกรเร่งปรับตัวลดต้นทุน

พืชเศรษฐกิจโลกชะลอกระทบส่งออก
สินค้าเกษตรไทยปี 58 ลดวูบ ระบุ 10 เดือนส่งออกลด 7.84% ขณะที่ดัชนีราคาพืชเกษตรได้รับร่วง 6% คาดปีหน้ารับผลกระทบต่อเนื่อง

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรในปี 2558 ลดลงในหลายตลาด โดยเฉพาะตลาดจีนที่เป็นตลาดสำคัญได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้จีนชะลอการนำเข้าจากหลายประเทศรวมทั้งไทย

นายสุรพงษ์ เสียรสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า การส่งออกสินค้าเกษตรในปี 2558 ได้ปรับลดลงทุกตลาดเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคกำลังซื้อลดลงโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักสินค้าเกษตรของไทยทั้งหมดนับเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถแก้ไขได้

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่กำลังจะฟื้นตัว ประกอบกับสินค้าเกษตรเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต คาดว่าผู้บริโภคจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในส่วนของเกษตรกรก็ต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อรักษาตลาดหลักไว้ รวมทั้งเป็นช่องทางการขยายตลาดใหม่ๆ เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้

รายงานข่าวแจ้งว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 (ม.ค.- ต.ค.) มีมูลค่ารวม 1,005,206 ล้านบาท ลดลง 7.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

**10เดือนแรก
มูลค่ารวม
ลดลง7.84%**

ปีที่ผ่านมา สินค้าสำคัญที่ส่งออกลดลง ประกอบด้วย ยางพารา ข้าวและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์

สำหรับตลาดจีน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 189,134.17 ล้านบาท ลดลง 5.75% ในสินค้า ยางพารา มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ ข้าวและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและ

ผลิตภัณฑ์

ตลาดอาเซียน 9 ประเทศ มูลค่าการส่งออก รวม 181,944.22 ล้านบาท ลดลง 1.18% ในสินค้าน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ข้าวและผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์

ญี่ปุ่นมูลค่าการส่งออกรวม 129,396 ล้านบาท ลดลง 1.65% ในสินค้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ยางพารา กุ้งและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา 98,701 ล้านบาท ลดลง 0.86% ในส่วนของสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ข้าวและผลิตภัณฑ์ ยางพารา

สหภาพยุโรป หรืออียู มูลค่าส่งออก รวม 92,411 ล้านบาท ลดลง 12.94% ในสินค้าเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ ยางพารา ผลไม้และผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ข้าวและผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ มูลค่าการส่งออก รวม 313,619.10 ล้านบาท ลดลง 14.94% ในสินค้าน้ำตาล ข้าวและผลิตภัณฑ์ ปลาและผลิตภัณฑ์ ผลไม้และผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าที่ลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรในภาพรวมด้วย ขณะที่เกษตรกรเองปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อยู่แล้ว

ขณะนี้ สศก.อยู่ระหว่างการประเมินผลภาพรวมทั้งปี ขณะที่ดัชนีราคาพืชเกษตรขายได้ในช่วงเดือนม.ค.- ต.ค. 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ 113.8 ลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 106.7 ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์การส่งออกในปี 2559 นั้น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งออกในปีหน้าในส่วนของสินค้าเกษตรคงไม่กระเตื้องมากนัก เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ผู้นำเข้ารายใหญ่ยังชะลอตัว ประกอบกับราคามันสำปะหลัง ส่งผลให้กำลังซื้อของประเทศผู้ผลิตน้ำมันลดลง

18 ธันวาคม 2558 หน้า 16

“กาชาดเด่น ยางพาราดี สินค้าดีดี คอนเสิร์ตดัง”



งานวันยางพารา และกาชาดบึงกาฬ 2559

Bueng Kan Rubber Day and Red Cross 2016

ชม นิทรรศการยางพารา และสวนเกษตรผสมผสาน
แข่งขัน ชิงแชมป์กรีดยางฯ แห่งประเทศไทย และกองเชียร์ยางพารา
ประกวด วงดนตรีบึงกาฬคอนเทสต์ **ครั้งแรก !!**
ลุ้นโชค สลากการกุศล และมีจวดกาชาด แจกจริงทุกวัน

พบกันที่เดิม

สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ

21-27 มกราคม 59

ผู้ประกอบการ

**สนใจ
จองบูธ**

ติดต่อสอบถาม

โทร. 081-551-6035



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

**ภาวะยาง AFET: ราคายังทรงตัวตามทิศทางตลาดตปท. ปริมาณซื้อขายเบาบาง
(18/12/2558)**

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 711,000 บาท มีปริมาณซื้อขายรวม 3 สัญญา ลดลงจากวานนี้ 54 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์ บริษัท ดีเอส พีแอสเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคายางพาราตลาดล่วงหน้า

ทั้ง 3 ตลาด ยังเคลื่อนไหวในกรอบเดิมๆ เนื่องจากเมื่อวานนี้ตลาดต่างประเทศ ส่วนใหญ่รอดิตตามผลการประชุมเฟดก่อน เพราะการประชุมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินสกุลอื่นๆด้วย ผลการประชุมเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมา มีมติที่ประชุมให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% อยู่ในช่วง 0.25-0.50% ตาม ที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้และเฟดยังส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ราคา WTI ยังปรับตัวลดลงต่อ จากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวกดดันด้านอุปทาน และมีข่าวว่าสภา คองเกรสสหรัฐจะให้มีการยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันสหรัฐ หลังมีการบังคับใช้มานาน 40 ปี ส่วนปัจจัยโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับราคายางนั้น ให้พิจารณาสต็อกยางจีนเป็นหลัก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน ญี่ปุ่น เป็นหลัก รวมถึงนโยบายภายในประเทศที่ส่งผลโดยตรงต่ออุปสงค์และอุปทานยางพารา ประเมินราคา AFET แนวต้าน 50/48 บาท แนวรับ 46.8/45.6 บาท ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,212 สัญญา เพิ่มขึ้น 1 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JAN 16 43.90 - 0

FEB 16 44.50 - 0

MAR 16 45.00 - 0

APR 16 46.05 46.20 1

MAY 16 47.00 - 0

JUN 16 47.00 - 0

JUL 16 47.40 48.00 2

รวม 3

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 17 ธันวาคม 2558)